

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2019*

## **THƯ CẢM ƠN**

**Của Ban tổ chức Giải bóng đá nam và Gala hội ngộ cựu sinh viên  
Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh - Lần 2, năm 2019**

**Kính gửi: - Quý Anh/Chị Cựu Sinh viên;  
- Quý đơn vị, cá nhân đồng hành cùng chương trình.**

Với mong muốn tạo môi trường để cựu sinh viên (đã học tập tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo tiền thân) có thể kết nối – tương trợ - giao lưu với nhau, cũng như tạo mối liên kết gắn bó mật thiết giữa Nhà trường và cựu sinh viên. Đồng thời, tạo ra sân chơi bổ ích, giúp cựu sinh viên rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh mà cụ thể là Ban Liên lạc Hội Cựu sinh viên đã tổ chức **Giải bóng đá nam và Gala hội ngộ Cựu sinh viên Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh - lần 2 năm 2019** vào ngày 11/5 vừa qua (giải bóng đá nam cựu sinh viên lần 1 năm 2018 do các anh/ chị cựu sinh viên đứng ra tổ chức), với việc ghi nhận và tiếp nối kết quả do các anh/chị cựu sinh viên tổ chức năm 2018, giải năm 2019 sẽ là bước đánh dấu đây là sân chơi truyền thống của các thế hệ Cựu sinh viên Nhà trường hàng năm.

Giải bóng đá năm nay có quy mô và thu hút đông đảo cựu sinh viên, với 16 đội thi đấu, thu hút hơn 300 vận động viên và cổ động viên, cũng như thu hút rất lớn sự quan tâm của cộng đồng sinh viên, cựu sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi giải kết thúc, ban tổ chức đã tổ chức Gala bế mạc giải bóng đá nam và hội ngộ cựu sinh viên, gala đã thu hút hơn 300 anh/chị cựu sinh viên (từ khóa 8 đến khóa 38) về dự và tham gia rất nhiệt tình. Trong không khí vui tươi, thân mật, ấm áp, các cựu sinh viên đã đóng góp xây dựng quỹ học bổng

cựu sinh viên để hỗ trợ cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập với số tiền hơn 200.000.000 đồng.

Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh xin gửi lời tri ân đến những nỗ lực của các thành viên Ban tổ chức, sự nhiệt tình của các cựu sinh viên cũng như sự chung tay ủng hộ, hỗ trợ của các cựu sinh viên, các tổ chức, cá nhân khác cho giải đấu và gala lần này.

Nhà trường rất vinh dự và tự hào về những thành quả mà các thế hệ Cựu sinh viên đã và đang đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời cũng tin tưởng rằng, dù ở bất cứ vị trí công tác nào, các Cựu sinh viên cũng luôn thể hiện được phẩm chất và bản lĩnh của một người được rèn luyện và trưởng thành từ Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, qua đó góp phần vào việc gìn giữ và phát huy uy tín và thương hiệu của Trường. Hy vọng rằng, các Cựu sinh viên sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ với nhau, với Nhà trường và mang thương hiệu, niềm tự hào của Nhà trường đi khắp muôn nơi.

Mặc dù, giải bóng đá được tổ chức lần thứ 2 nhưng lại là lần đầu tiên Nhà trường tổ chức nên chắc chắn không thể chu toàn mọi việc, rất mong các anh chị Cựu sinh viên thông cảm và góp ý xây dựng để chúng tôi rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau.

Những góp ý xin vui lòng gửi về email của Ban liên lạc: [hcsv@hcmulaw.edu.vn](mailto:hcsv@hcmulaw.edu.vn) hoặc tại fanpage: <https://www.facebook.com/cuusinhvienUlaw/>

Chúc Anh/ Chị sức khỏe, thành công và luôn đồng hành cùng với sự phát triển của Nhà trường.

Trân trọng.

**KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



**Lê Trường Sơn**

(Trưởng ban Liên lạc Hội Cựu sinh viên, Trưởng ban tổ chức chương trình)